
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดลพบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. สถานที่   ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําโรง                 
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ําลพบุรี มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ๑๕๓ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟ
ประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร่ 

อาณาเขต 
จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอตากฟ้าและอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอศรีเทพ  

   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระพุทธบาท และ 

   อําเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

   และอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอเมืองสิงห์บุรี และอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อําเภอไชโย  

   จังหวัดอ่างทอง และอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชน
ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  
 เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมวีดิทัศน์
แนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากน้ัน  
ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
 ๒. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 
 ๓. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่  กรรมการ 
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 ๔. พลเอก ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์  กรรมการ 
 ๕. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ  กรรมการ 
 ๖. นายปัญญา งานเลิศ  กรรมการ 
 ๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๘. พลตรี โอสถ ภาวิไล  กรรมการ 
   ๙. พลเอก บุญธรรม โอริส  กรรมการ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิก 
     วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง    ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
        เขตตรวจราชการที่ ๑  

 จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
บรรยายข้อมูลสรุปของจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดลพบุรีที่เก่ียวข้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้ จังหวัดลพบุรีแบ่งเขต 
การปกครองออกเป็น ๑๑ อําเภอ ๑๒๒ ตําบล ๑,๑๒๒ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๓ เทศบาล 
(ประกอบด้วย ๓ เทศบาลเมือง และ ๒๐ เทศบาลตําบล) และ ๑๐๒ องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
ลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร่ มีประชากร ณ เดือน
กันยายน ๒๕๖๒ จํานวน ๗๙๔,๖๐๗ คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด รองลงมาคือปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร  
โคนมและแพะ จังหวัดลพบุรีมีวิสัยทัศน์ คือ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่กําหนดว่า เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ใหญ่
ที่สุดของภาคกลางตอนบน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตชุมชนและ
ธรรมชาติ โดยมีเป้าประสงค์ ประกอบด้วย (๑) เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
อาหารปลอดภัยให้ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น (๒) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และ (๓) 
ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อําเภอโคกสําโรง ที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมนี้ 
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และ
อํานาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการ
ลงพื้นที่ของคณะกรรมการในวันนี้มีเป้าหมายที่จะลงมาพบกับประชาชนในเร่ืองสําคัญ คือ (๑) การจัดที่ดิน
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ทํากินให้กับชุมชน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๑๗ จังหวัด พบว่าความ
ต้องการอันดับต้นของประชาชนคือเร่ืองที่ดินทํากิน เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่หวงห้าม หรือในที่ดิน
ของรัฐ ทําให้ไม่มีความม่ันคงในเร่ืองที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไข
ดังกล่าวด้วยการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขที่ดินทํากินอย่างเป็นรูปธรรม 
และ (๒) การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ของเอกชนที่เป็นที่ตาบอด ไม่มีการพัฒนา ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภค ไม่มีการเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น หากเจ้าของที่ดินมาร่วมมือกันเสนอให้มีการ
จัดรูปที่ดิน ให้มีระบบสาธารณูปโภค มีถนนที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ทําให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น เจ้าของที่ดินก็
จะได้รับประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะมาช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อผลักดันให้โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ประสบผลสําเร็จ ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิใน
ที่ดินทํากินและอยู่อาศัย และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  
 พลเอก บุญธรรม โอริส กรรมการ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินว่าเป็นเร่ืองที่รัฐบาลได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งวุฒิสภาได้มีการรับฟังข้อมูลด้านการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการที่ดินทํากินว่ามีปัญหา
ตรงจุดไหน อย่างไร และเม่ือจัดสรรไปแล้วเกิดประโยชน์กับชาวบ้านอย่างแท้จริง สําหรับอําเภอโคกสําโรง 
ถือว่าเป็นอําเภอขนาดใหญ่ มีประชากรจํานวนมากและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ทางทิศเหนือติดกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการขยายตัวของผังเมืองทั้งด้านการค้าขายและการเกษตร ทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ
จังหวัดลพบุรีดีขึ้น ทั้งนี้ ขอชื่นชมจังหวัดลพบุรีที่มีการบริหารจัดการที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการดูแลประชาชนทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) ต่อไป  
 พลตรี โอสถ ภาวิไล กรรมการ กล่าวทักทายประชาชนอําเภอโคกสําโรง และกล่าวถึงการทําหน้าที่
เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา หากประชาชนมีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะในเร่ืองของ
การกีฬา และเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนําไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 
 นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ กล่าวทักทายส่วนราชการและประชาชนอําเภอโคกสําโรง และ
กล่าวถึงการทําหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา โดยเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมปรึกษาหารือ 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดทําข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการท่องเที่ยว สําหรับการลงพื้นที่พบประชาชนในวันนี้สมาชิกวุฒิสภา
หวังว่าจะมีโอกาสได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนําไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธ์ิ กรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนจังหวัดลพบุรีอีกคร้ัง 
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เนื่องจากในอดีตเคยรับราชการที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี 
แต่ไม่ได้ลงมาพบปะใกล้ชิดกับประชาชนมากนัก เนื่องจากมีภารกิจด้านชายแดนเป็นหลัก แต่ได้มาใกล้ชิด
กับประชาชนมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีปัญหาน้ําท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง และเห็นว่าปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากทางจังหวัดมีสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน วุฒิสภายินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปดําเนินการตามหน้าที่และ
อํานาจของวุฒิสภาต่อไป  
 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ กล่าวถึงสถานการณ์การว่างงานของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอัตรา
ว่างงานร้อยละ ๑.๘ และเห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) นอกเหนือจะส่งผลกระทบให้เกิดการว่างงานมากย่ิงขึ้นแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีมีการบริหารจัดการในเร่ืองของแรงงานต่างด้าวที่ค่อนข้างดี จึงขอให้
ทางจังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงเร่ืองการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่า สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รายงาน
ความก้าวหน้าเร่ืองดังกล่าวมายังวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่าเร่ืองการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้น สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด สามารถพัฒนาที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินชานเมือง
ให้มีความเจริญได้และสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมโครงการจัดรูปที่ดิน
ในจังหวัดลพบุรีที่ประสบความสําเร็จ และมีการมอบโฉนดให้กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าพื้นที่
ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาพื้นที่และการจัดผังเมืองให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  
 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวถึงการทําหน้าที่ในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย (๑) เลขานุการในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดยได้กล่าวถึงมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่กําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงขอฝากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งเจ้าพนักงานที่จัดการเลือกตั้งขอให้มีความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม และขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเพื่อมา 
ทําหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญต่อไป (๒) ประธานคณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน ในคณะ 
กรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา โดยได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายของกระทรวงพลังงานเก่ียวกับพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจํานวน ๖,๕๐๐ ล้านบาท ได้จัดงบประมาณ
จํานวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท ให้กับจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่จะได้รับการ
สนับสนุน คือ สถานีพลังงานชุมชน ระบบสูบน้ําด้วยโซลาร์เซลล์ และการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ทั้งนี้ หากชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจสามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนผ่านพลังงานจังหวัดได้ 
โดยจะมีคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกล่ันกรอง
เรียงลําดับความสําคัญก่อนที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนราชการภูมิภาค หรือส่วน
ราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดย่ืนข้อเสนอเข้าระบบให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป การออกแบบและก่อสร้างจะต้องเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานด้วย ซึ่งฝ่ายปกครองท้องถ่ิน 



๖ 
 
ต้องศึกษาระเบียบนี้ด้วยเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ กล่าวทักทายส่วนราชการและประชาชนอําเภอโคกสําโรง และ
ได้กล่าวถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาว่าได้รับเลือกจากกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เนื่องจากเคยทําหน้าที่เป็นประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย อยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และลพบุรี สําหรับการลงพื้นที่
พบประชาชนจังหวัดลพบุรีคร้ังที่แล้ว ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในเร่ืองการสร้างถนน โดยกลไก
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้นําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในชั้น
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาที่เก่ียวข้องเพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดําเนินการต่อไป นอกจากนี้  
ได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และหน้าที่ในคณะ
อนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ หากทางจังหวัดและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวมีมีปัญหาอุปสรรค หรือมีข้อเสนอแนะหรือมีความ
คืบหน้าในเร่ืองใดบ้าง ทางคณะกรรมการฯ ยินดีรับฟังเพื่อนําไปเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ กล่าวทักทายประชาชนและกล่าวถึงการทําหน้าที่สมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งได้รับเลือกจากกลุ่มอาชีพพนักงานลูกจ้างจากจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการลงพื้นที ่
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเร่ืองน้ําเป็นหลัก 
และเห็นว่าจังหวัดลพบุรีมีปัญหาคล้ายคลึงกับจังหวัดสระบุรีเก่ียวกับปัญหาขาดแคลนน้ําสําหรับเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผู้เสนอให้นําน้ําจากทะเลสาบบ้านหมอมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง และประเด็นดังกล่าวได้
นําเสนอให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ภาค ๒ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป พร้อมนี้ ได้กล่าวถึง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่ามีการแบ่งคณะออกเป็น ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่พบประชาชนได้อย่างครบถ้วน 
ทุกจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งประเด็นที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขกฎหมายและ
ประเด็นอื่น ๆ ตามที่วุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ในคณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภา ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยทําหน้าที่เป็นรองประธานคณะอนุ
กรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดยทําหน้าที่เป็น
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกํากับดูแล ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสําหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
 จากนั้นคณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ และการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
 

๑. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 



๗ 
 

นางชนิตตา  แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี นําเสนอข้อมูลการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดขาดการพัฒนาในจังหวัดลพบุรี  
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนโยบายด้านการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พื้นที่
เมืองและชุมชนต่าง ๆ เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการพัฒนา
พื้นที่ระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตาบอด 
รกร้าง ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง  

พื้นที่เป้าหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรีได้คัดเลือกบริเวณที่ดินที่สภาพพื้นที่ในเขตเมืองที่เป็นพื้นที่ตาบอดและพ้ืนที่ว่างเปล่า ซึ่งตั้งอยู่ใน 
ผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ประเภทท่ีดิน 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมู่ที่ ๙ 
ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับการพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบโครงการ
จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดลพบุรี เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
โครงการถนนผังเมือง สาย ง เป็นแกนหลักในการพัฒนา พร้อมทั้งวางผังระบบถนนภายในโครงการเพื่อ
เชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก ส่งผลให้ที่ดินมีทางเข้าออกทุกแปลง  

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ ๓๓๕ ไร่ จํานวนแปลงที่ดิน ๘๔ แปลง  
เจ้าของที่ดิน ๙๐ ราย ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) ถนนสาย ง. (สายหลัก) ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร 
ความยาวถนน ๑,๒๐๐ เมตร ๒) ถนนสายย่อย ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาวถนน ๑,๐๔๕ เมตร และ 
๓) ถนนสายย่อย ขนาดเขตทาง ๙ เมตร ความยาวถนน ๑,๙๔๓ เมตร รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จําเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  

ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนโครงการ ได้แก่ ระยะทางในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ประหยัดค่าเชื้อเพลิง ลดความแออัดของปริมาณการจราจรภายในชุมชนเนื่องจากสามารถใช้เป็น
เส้นทางเลี่ยงเมืองได้ 

ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (ระยะ ๑) ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งมอบโฉนดท่ีดินคืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการไปแล้วเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณ
ภายในพื้นที่โครงการ โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบ
โฉนด และคาดว่าจะปิดโครงการได้ในช่วงประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได้กําหนดให้มี
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (ระยะ ๒) ซึ่งจะเชื่อมต่อไปทางด้านใต้ ตั้งอยู่บริเวณตําบล 
วังขอนขว้าง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับระยะ ๑ พื้นที่โครงการ ๓๔๔ ไร่ จํานวน
แปลงที่ดินประมาณ ๑๗๐ แปลง เจ้าของที่ดิน ๑๐๐ ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเจ้าของที่ดินทุกราย  

 
๒. การจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาล  



๘ 
 
 นางสาวสายฝน  สว่างจิต  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นําเสนอข้อมูลการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์จะ
นําที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐไปจัดสรรให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยและทํากิน 
โดยที่ดินที่จะนํามาจัดสรรให้แก่ประชาชน เช่น ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินของกรมธนารักษ์ พื้นที ่
ป่าสงวน หรือพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น โดยจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินทํากิน ๒ พื้นที่ได้แก่ 
 ๑) ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจํานวน ๑๘-๐-๗๕ ไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีการครอบครองจากประชาชนอยู่แล้ว
ทั้งสิ้นจํานวน ๙๗ ราย ผลการตรวจสอบการถือครองที่ดิน มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ จํานวน ๘๖ ราย ๆ ละ ๗๕ 
ตารางวา รวมเนื้อที่ ๑๖-๐-๕๐ ไร่ และมีผู้ยากไร้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กําหนด 
จํานวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ในส่วนของที่ดินแปลงว่างที่ยังเหลืออยู่อีกจํานวน ๑๑ แปลง ๆ ละ ๗๕ ตารางวา  
รวมเนื้อที่ ๒-๐-๒๕ ไร่ ได้นําส่งข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิง เพื่อพิจารณาจัดที่ดินให้แก่ 
ผู้ยากไร้รายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เป็นบุคคลวิกลจริตที่
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนในครั้งนี้ด้วย 
 ๒) ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาเพนียด เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา เป็นพื้นที่
เป้าหมายที่จะนําเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพื้นที่เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเข้าสู่ คทช. จังหวัด พิจารณารายงานให้แก่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
เห็นชอบการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน โดยพื้นที่ตรงนี้มีผู้ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น ๓ ราย 
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวแสดงความสนใจและขอสนับสนุน
การดําเนินงานโดยอาจจะมาเข้าร่วมประชุมด้วยหรือส่งผู้แทนมาติดตามความคืบหน้า พร้อมนี้ได้สอบถาม
เก่ียวกับ ๑) การจัดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาเพนียด มีขั้นตอนการดําเนินงาน ความคืบหน้า ตลอดจน
การจัดที่ดินทํากินให้แก่ประชาชน ๓ รายที่ครอบครองพื้นที่อยู่เดิมว่าจะมีหลักเกณฑ์ในการดําเนินการจัด
ที่ดินให้แก่ประชาชนอย่างไรบ้าง ๒) การจัดที่ดินในที่สาธารณประโยชน์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ซึ่งยังมีที่ดินแปลง
ว่างเหลืออยู่จํานวน ๑๑ แปลง ๆ ละ ๗๕ ตารางวา นั้นจะสามารถจัดที่ดินให้แก่ประชาชนได้เม่ือไหร่ และ  
๓) โครงการทั้ง ๒ แห่งข้างต้นจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้
หรือไม่  
 นางสาวสายฝน  สว่างจิต  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ชี้แจงในประเด็นข้อ ๑) และ ๓) โดยสรุปได้ดังนี้  
 ๑) การจัดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาเพนียด เป็นข้อมูลที่ส่งจากคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดิน ที่มีกรมป่าไม้เป็นผู้แทน มีผู้ครอบครองทั้งหมด ๓ ราย จึงต้องนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. 
จังหวัด เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการครอบครองอยู่แต่เดิม รายละ ๖ ไร่ ๕ ไร่ และ ๑๙ ไร่ ตามลําดับ  
ในเบื้องต้นต้องนําข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของ คทช. จังหวัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของทั้ง ๓ รายว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ คทช. หรือไม่ อาทิ เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินในการครอบครอง ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากรัฐในการจัดสรรที่ดินให้ และต้องมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหาก คทช. จังหวัด



๙ 
 
พิจารณาแล้วว่าผ่านหลักเกณฑ์ก็จะนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อให้ความ
เห็นชอบ จากนั้นจึงจะพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรจํานวนที่ดินให้แก่ประชาชน 
เบ้ืองต้นขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจาก คทช. จังหวัดว่าจะจัดสรรที่ดินให้ตามจํานวนเดิมที่ครอบครองอยู่หรือไม่ 
รวมทั้งขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลการครอบครองที่ดินเดิม แต่จะต้องได้รับไม่เกินรายละ ๒๐ ไร่  
 ๓) ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น คาดว่าจะดําเนินการเรียบร้อยไปจนถึงในระดับที่
คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการตลาดสามารถเข้าไปดําเนินการส่งเสริมอาชีพได้ แต่ในส่วนของการ
จัดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาเพนียด ต้องรอการดําเนินการตามขั้นตอน จึงคาดว่าจะยังไม่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากแม้จะได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว  
แต่การดําเนินการอนุญาตยังต้องดําเนินการตามระเบียบเดิม คือ การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อทําประโยชน์
ในเขตป่าไม้ ซึ่งยังมีกระบวนการที่จะต้องลงพื้นที่สํารวจและจัดทํารายงานเข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองอีก ๒ คณะ ล้วนเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาแต่จะพยายามเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 นางอัยยา  ณียวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง ชี้แจงในประเด็นข้อ ๒) 
ในส่วนของการจัดที่ดินในที่สาธารณประโยชน์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ซึ่งยังมีที่ดินแปลงว่างเหลืออยู่จํานวน ๑๑ 
แปลง จะได้นําส่งข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิง เพื่อพิจารณาคัดเลือกประชาชนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนต่อไป และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหนังสืออนุญาต เนื่องจากยังไม่มีหนังสืออนุญาต
ออกมา 
 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ สอบถามว่าจังหวัดลพบุรีมีปัญหาที่ดินในหลายภาคส่วน 
อาทิ พื้นที่ ส.ป.ก. นิคมสร้างตนเอง หรือการบุกรุกอื่น ๆ ไม่ทราบว่า คทช. จังหวัด ได้วางแผนการ
ดําเนินงานหรือได้มีการดําเนินการในส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ได้รายงานมาหรือไม่ อย่างไร 
 นางสาวสายฝน  สว่างจิต  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ชี้แจงว่าในส่วนของที่ดินอื่น ๆ พื้นที่ เป้าหมายถูกกําหนดมาจาก
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน สําหรับที่ดินที่เป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก. ที่ดินธนารักษ์ หรือนิคมสร้างตนเอง  
ในจังหวัดลพบุรียังไม่มีพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ในที่ประชุม คทช. จังหวัด ได้มีการแจ้งให้หน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบพื้นที่เหล่านี้ให้ได้รับทราบว่า หากมีพื้นที่ที่สามารถนําเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้แก่
ประชาชนตามแนวทางของ คทช. ได้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นนําส่งข้อมูลให้ คทช. จังหวัด
พิจารณา แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลจากพื้นที่เหล่านี้ส่งมาให้พิจารณา   
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชน 
ทําให้ได้พบปัญหาที่หลากหลาย แต่ประเด็นสําคัญที่สุด คือ การไม่มีที่ดินทํากินหรือที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองจนต้องบุกรุกที่ดินหรือเช่าที่คนอืน่อยู่ ส่งผลต่อความม่ันคงในชีวิตและครอบครัว รวมถึงกระทบต่ออาชพี
และรายได้ ดังนั้น จึงขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้
ให้สําเร็จลุล่วง หากมีกรณีที่ติดขัดหรือไม่สะดวกประการใดวุฒิสภายินดีจะติดตามและให้การสนับสนุน  
 โอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มอบอุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียนโคกสําโรง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ หร่ายรา ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสําโรง เป็นผู้รับมอบ 



๑๐ 
 
 ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
 จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ พ้ืนที่หมู่ที่ ๙ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เย่ียมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นางชนิตตา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี  
เป็นผู้บรรยายสรุปและนําชมโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวมีการดําเนินการจัดรูปที่ดิน พร้อมมอบ
โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีขนาดพื้นที่ ๓๓๕ ไร่ ๘๔ แปลง ก่อนที่จะเข้าร่วม
โครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่ประชาชนใช้ปลูกข้าวและทําไร่ ไม่มีทางเข้าออก ภายหลังการจัดรูปแปลงท่ีดิน
ใหม่ทําให้แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีผังระบบถนนภายในโครงการ และ
เชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก มีทางเข้าออกทุกแปลง ทั้งยังเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้น โดยสมาชิก
วุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมการดําเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นโครงการต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ ทําให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในอําเภออื่นของจังหวัดลพบุรีต่อไป 
 ต่อมา เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๓ ตําบลหลุมข้าว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  
เพื่อเย่ียมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” ไร่วนเกษตรเติมสุข โดยมี ร้อยโท นนท์วิสิฐ สุวรรณทานนนท์ เจ้าของแปลงเป็นผู้ให้การต้อนรับ 
พร้อมบรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา 
ได้กล่าวชื่นชมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างความม่ันคงทางรายได้และแหล่งอาหารให้แก่
ครัวเรือน ทั้งยังเป็นต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน สามารถสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําการเกษตร โดยได้แนะนําให้นําหลักกสิกรรมธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจําวัน และ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใชเ้คร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ    

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๘๖ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 



๑๑ 
 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๕๔.๗
หญิง ๔๕.๓
รวม ๑๐๐

  ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๔.๗ 
๑๑.๖ 
๑๗.๔ 
๓๘.๔ 
๒๗.๙ 

 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๔.๗ 
๓๒.๖

มัธยมศึกษา ๒๖.๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑๐.๕
ปริญญาตรี ๑๑.๖
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๔.๐

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๑๖.๓ 
๓๑.๔ 
๑๕.๑ 
๒๐.๙ 
๑๖.๓ 

 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 



๑๒ 
 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๔๕.๖ 
๒๒.๔ 
๒๙.๒ 
๒๐.๖ 
  ๒.๖ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๙.๘ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน ระดับมาก 
จํานวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๑.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๑ มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
 ๑. ร้อยละ ๖๔.๒ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
๒. ร้อยละ ๖๒.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๓. ร้อยละ ๖๐.๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
๔. ร้อยละ ๕๔.๘ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๒๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๖๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 

 

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย 



๑๓ 
 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนและการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา นายอําเภอ กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้แทน/หัวหน้าชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินของจังหวัด 
สาธารณสุข/อสม.  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สวท.ชัยนาท สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ททบ. ๕ วานรนิวส์ และวานร
แชนแนล) สยามรัฐ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม              
     
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ   
 ๑) อยากให้ประชาชนรู้จักรักพระมหากษัตริย์ รักชาติ ให้มาก 
 ๒) มาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-๑๙ อยากให้จัดระเบียบการป้องกันให้ดีกว่าเดิม 
 ๓) การปฏิบัติตามกฎหมายแบบเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกข้าง 
 ๔) การกําหนดพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพ ดิน น้ํา ตามศักยภาพท่ีเหมาะสม 
 ๕) สมควรออกพบประชาชน ทุกจังหวัด เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีต่อประชาชน 
 ๖) ที่ท่านทําอยู่ก็ดีต่อประชาชนอยู่แล้ว 

************************* 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

ประมวลภาพ 



๑๔ 
 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
 

ช่วงเช้า  
 

 

  

  

  



๑๕ 
 

  

  

 
 
 
 
 

 
ช่วงบ่าย ณ โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ ๙ ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง 

 



๑๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงบ่าย ณ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านโคกพรม หมู่ที่ ๓ ตําบลหลุมข้าว อําเภอโคกสําโรง  
 



๑๗ 
 

 

  

  

  

****************************** 


